

toàn diện đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu “*dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh*”.

Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được ***những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử*** trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, ***những hạn chế, yếu kém*** cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Những thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

b/- Thành tựu của tỉnh Trà Vinh

Sau khi đất nước thống nhất, do yêu cầu phát triển chung, năm 1976 Trung ương quyết định sáp nhập 2 tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long đổi tên thành tỉnh Cửu Long. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Cửu Long đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, vừa tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, tổ chức sản xuất; vừa góp phần cùng cả nước bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đã tạo một bước chuyển đổi tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng an ninh được tăng cường; hệ thống chính trị củng cố vững mạnh.

Đến tháng 5/1992, Trà Vinh được tái lập trong điều kiện khó khăn của một tỉnh nghèo, nhưng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, của các tỉnh, thành bạn, từng bước đưa Trà Vinh phát triển:

- Kinh tế tăng trưởng, quy mô nền kinh tế được mở rộng.

Kinh tế tăng trưởng liên tục từ năm 2000 đến nay, với giá trị tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng bình quân hàng năm trên 11%. 6 tháng đầu năm 2017 đạt 10,34%. Cơ cấu kinh tế chuyên dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Nông nghiệp từng bước theo hướng sản xuất liên kết, công nghệ cao, gắn với xây dựng Nông thôn mới, đến nay có 23 xã đạt 19 tiêu chí, 13 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 49 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí. Công nghiệp và dịch vụ phát triển trên nhiều lĩnh vực, đến nay có 1.937 doanh nghiệp (26 doanh nghiệp FDI), 1.048 đơn vị phụ thuộc, vốn 25.056 tỷ đồng, 86.457 lao động. Có 99 Hợp tác xã đang hoạt động, với 27.859 thành viên. Dịch vụ giao thông vận tải, bưu chính - viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... có bước phát triển theo hướng hiện đại. Kim ngạch xuất khẩu gần 400 triệu USD.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông đường bộ, thủy lợi và điện công nghiệp đáp ứng yêu cầu phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đời sống Nhân dân, số hộ sử dụng điện đến nay đạt 97,48%.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ.

+ Giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ phát triển khá rõ rệt. Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; đến nay, toàn tỉnh có 486 trường học (có 94 trường đạt chuẩn quốc gia). Chất lượng giáo dục và đào tạo không ngừng được củng cố và nâng dần, trên 99% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm trên 95%. Trường Đại học Trà Vinh đào tạo đa ngành, hàng năm đào tạo hơn 20 ngàn sinh viên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý được chú trọng đào tạo; nhiều đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học, phục vụ công tác quản lý, hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển và ứng dụng sản xuất của tỉnh đã và đang triển khai có hiệu quả.

+ Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân có nhiều tiến bộ. 100% số xã trong tỉnh đã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Mạng lưới khám chữa bệnh được đầu tư nâng cấp; toàn tỉnh hiện có 136 cơ sở khám chữa bệnh công lập với 2.000 giường bệnh, đạt tỷ lệ 19 giường bệnh/vạn dân và 6,3 bác sĩ/vạn dân. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, công tác y học dự phòng được thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92,82%.

+ Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Đến nay, toàn tỉnh có 759/816 ấp, khóm, văn hóa (chiếm 93%); 39/106 xã, phường, thị trấn văn hóa (chiếm 36,8%); 09 xã văn hóa nông thôn mới (chiếm 10,3%); 23.6861/27.1927 hộ gia đình văn hóa (chiếm 87,1%); 1.315/1.600 cơ quan, trường học, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh (chiếm 82,1%).

+ Thông tin truyền thông, báo chí, phát thanh truyền hình phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và phục vụ Nhân dân. Tỷ lệ thuê bao điện thoại đạt 94,85 thuê bao/100 dân, thuê bao internet đạt 3,52 thuê bao/100 dân.

+ Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo theo đa chiều của tỉnh còn 35.506 hộ nghèo (tỷ lệ 13,23%) và 20.599 hộ cận nghèo (tỷ lệ 7,68%); tỷ lệ lao động đào tạo tăng trên 52%.

+ Công tác chăm lo cho người có công luôn được quan tâm, với mục tiêu nâng cao mức sống cho gia đình chính sách từ bằng hoặc hơn mức sống dân cư đại bàn cư trú. Đã và đang xây dựng mới và bàn giao trên 14.000 căn nhà tình nghĩa cho thương binh, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

- *Chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo luôn được thực hiện tốt.* Cùng với đầu tư chúng cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, Nhà nước đầu tư hàng ngàn tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, điện, giáo dục (xây dựng mới 06 trường phổ thông dân tộc nội trú ở tất cả các huyện có đông đồng bào và trường Dân tộc nội trú cấp tỉnh; thành lập Trường Trung cấp Pali Khmer, Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú), nhà hỏa táng ở các điểm chùa, đã xây dựng trên 41.000 căn nhà cho đồng bào Khmer khó khăn về nhà ở; hỗ trợ đất sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm... Kinh tế - xã hội trong vùng có đông đồng bào Khmer phát triển, đời sống được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer còn khoảng 20%; bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy. Chính sách đối với đồng bào Hoa được quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt, đồng bào tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, an tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt các nghĩa vụ công dân. Tỉnh triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo sinh hoạt đúng hiến chương, điều lệ của các tôn giáo và đúng quy định của pháp luật, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo được củng cố và phát huy tốt.

- *Quốc phòng - an ninh được tăng cường,* xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng với yêu cầu mới; xây dựng vững chắc thể trận quốc phòng toàn dân và thể trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- *Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố vững mạnh,* nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và hoạt động của các cấp chính quyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường.

Những thành tựu đạt được của 25 năm qua có ý nghĩa quan trọng đã tạo nên cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý kinh tế - xã hội, là tiền đề để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

III. PHÁT HUY THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC 72 NĂM QUA, TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA, ĐƯA TRÀ VINH PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG

Phát huy những thành tựu đạt được, Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Trà Vinh quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đặc ra của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X và nhiệm vụ hàng năm để phấn đấu đưa tỉnh Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển khá khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

1. Huy động tốt các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh thực hiện cơ cấu đồng bộ, tổng thể nền kinh tế của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ - du lịch, nâng cao tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế.

2. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ; xây dựng văn hóa và con người Trà Vinh phát triển toàn diện; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, giải quyết việc làm, thực hiện giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

3. Củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “*diễn biến hòa bình*”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền và cơ quan tư pháp các cấp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân.

5. Đổi mới công tác vận động quần chúng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

6. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “*về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “*về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta càng hiểu rõ hơn giá trị của Cách mạng tháng Tám, giá trị của độc lập, tự do dân tộc, nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, từ đó mà tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trong chiến dịch “*diễn biến hòa bình*”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù

địch chống phá Đảng, Nhà nước ta, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017)!

2. Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt!

3. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

4. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

5. Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Trà Vinh phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017!

6. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Trà Vinh ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 72 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)!

7. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH